

สรุปมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
<p>๒/๒๕๖๐</p> <p>ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>ผู้มาประชุม ๘ คน</p> <p>ผู้เข้าร่วม ๑๖ คน</p>	๗-มี.ค.-๖๐	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทย ให้กรมการพัฒนาชุมชนรายงานความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ๒. เลขานุการฯ แนะนำข้าราชการจำนวน ๒ ท่าน</p> <p>๒.๑ นายณรงค์ บุษยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒.๒ นางอำนาจนาถ เอียดสกุล เป็นผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	รับทราบ
		<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม</p> <p>๓.๑ เรื่อง การประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี ๒๕๖๐</p>	<p>รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตใน ๒ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. มอบให้ผู้รับผิดชอบ ปรับเพิ่มช่องตารางผลการดำเนินการเรื่องแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(คกส.) เพื่อจะได้ทราบว่ารายการใดได้ดำเนินการไปแล้วบ้าง</p> <p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ไปทบทวนการเขียนแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องของแต่ละตัวชี้วัดให้ครอบคลุมต่อกระบวนการในการประเมินผลทุนหมุนเวียน กับตัวชี้วัดนั้นๆ</p> <p>๓. มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าการประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบทุกเดือนที่มีการประชุมฯ</p>

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	มติ
เริ่มประชุม ๑๐.๑๕ น. เลิกประชุม ๑๒.๒๕ น.		<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ " เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐</p>	<p>รับทราบ มอบรองอธิบดีกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ที่รับผิดชอบกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี และให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตไปดำเนินการ เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกต ดังนี้</p> <p>- มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายงานเรื่อง รายงานผลการ ดำเนินโครงการ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำความดีถวายใน หลวงรัชกาลที่ ๑๐" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบในครั้งต่อไป</p>
		<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา</p>	
		<p>๕.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๑. รับทราบ การอนุญาตลาออกของ นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒. เห็นชอบแต่งตั้งนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>
		<p>๕.๒ เรื่อง นโยบายการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ภาคใต้ที่ประสบ อุทกภัย</p>	<p>เห็นชอบนโยบายการพักชำระหนี้ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำ ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปรับเพิ่มเติมให้ ถูกต้อง</p>
		<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ</p> <p>ไม่มี</p>	